



# “รับโชคคะ! รับโชคครับ”

**U**ระโยคเช่นนี้ พวกเรามักได้ยินบ่อยๆ ตอนไหนหรือครับ ! ก็ตอนที่กำลังคอยกวยเตี๋ยว คอยข้าวที่ร้านจะมาเสิร์ฟ จะมีคนมาบอกให้เรารับโชค ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี และถ้าเราสังเกตดีๆ จะพบว่าสาวคนนั้นก็เป็นผู้สาวคนเดียวกับเมื่อวานนี้ หรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และจะมาชวนเรารับโชคในเวลาที่ไม่ไกลเคียงเวลาเดิม

เจ้าความสงสัยนี้ ผมเองก็เคยคิดอยู่หลายวัน จนกระทั่งได้รับความกระจ่าง เมื่อนั่งรถยนต์ไปทำงานต่างจังหวัด เจ้าน้ำที่ทำงานเขาคุยให้ฟัง

เจ้าน้ำที่เล่าให้ฟังว่า กลุ่มที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่นี้ เขาทำงานกันเป็นกลุ่ม มาจากอำเภอเดียวกัน อำเภอที่วากี้คือ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มาเป็นกลุ่มใหญ่ โดยพวกเขาเหล่านั้นจะมาเข้าบ้านพักอยู่รวมกัน แล้วแบ่งเป็นสายออกขาย อาจจะใช้สายละสองถึงสี่คน ออกขายแยกเป็นตามถนน ตามตรอก ซอกซอย แล้วเข้าไปทุกบ้าน จึงไม่แปลกที่เราอยู่บ้านแล้วจะมีคนมาชวนเรารับโชค ถ้าเราซื้อครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อไป

คนขายลอตเตอรี่เหล่านี้อาจจะใช้วิธีเดิน ปั่นจักรยาน ถ้าเป็นทางไกลหน่อยก็จะขับมอเตอร์ไซด์ เรียกได้ว่ามีวิธีการเดินทางครบครันเลยครับ แต่ที่ไม่มีคือขับรถยนต์ขายลอตเตอรี่ ซึ่งคงจะดูดีไปสักนิดสำหรับคนขายลอตเตอรี่ และอาจทำให้ยอดขายตกฮวบฮาบเพราะคะแนนสงสารจะหายไปเยอะครับ...

แล้วทำไมคนเหล่านั้นจะต้องทิ้งบ้านช่องมาเร่ขายให้ลำบากหละ.. เพราะอะไรทราบไหมครับ ? ก็เพราะราคาที่พวกเขาขายเกินราคาที่กำหนด โดยจะบอกกับเราว่ารับมาแพงบ้าง! ขายกินเปอร์เซ็นต์บ้าง! เดินมาไกลบ้าง! ความจริงเขาก็เดินมาไกลจริงๆ ครับ เรียกว่าถนนแทบทุกเส้น... เขาเดินมาหมดแล้ว

คราวนี้มาดูวิธีการดำเนินการ อาจจะมีเรียกว่าวิธีการจัดการของการขายลอตเตอรี่

1. เลือกบ้านพักที่พักรวมกันได้ จะต้องเป็นบ้านที่สามารถเดินทางได้สะดวก ถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นบ้านที่มีรถเมล์ผ่าน

2. พวกเขาจะเดินทางมาจากอำเภอวังสะพุง หลังวันลอตเตอรี่ออกซักประมาณ 2 - 4 วัน และขายจนถึงวันลอตเตอรี่ออกรางวัล เรียกได้ว่าได้พักประมาณเดือนละ 4 - 6 วัน

3. พวกเขาจะต้องซื้อลอตเตอรี่จากนายทุนที่เรียกว่า "ยี่ปั้ว" อาจซื้อ แบบลอตเตอรี่ใบเดียว หรือแบบเป็นชุด อาจเป็นชุด 6 ใบ ชุด 12 ใบ และชุด 18 ใบ

4. กำหนดระยะเวลาขาย เริ่มสายนิดหน่อยคือประมาณ 10.00 น. เศษ พวกเขาทราบว่าเวลาที่ผู้บริโภค



หรือคนซื้อลอตเตอรี่จะซื้อลอตเตอรี่ตอนเวลาที่ว่างสะดวก สบาย ไม่ติดภาระจากการเดินทาง เวลาที่ขายดีคือ ช่วงเวลาพักกินข้าวกลางวันกับตอนเย็นครับ

5. การแต่งตัว จะใช้เสื้อแขนยาวที่ปกปิดแดดได้ มีหมวกอีกซักใบ และอาจมีกระติกข้าวเหนียวห้อยมาด้วย ถ้าสังเกตดีๆ จะไม่เห็นเขียนหน้าเขียนตามากนัก

6. วิธีการขายลอตเตอรี่ อาจจะใช้วิธียื่นให้คนซื้อลอตเตอรี่ดู ให้คนซื้อลอตเตอรี่จะเลือกเอง ถ้าไม่มีเลขที่ต้องการ คนขายลอตเตอรี่จะเรียกเพื่อนให้หาครับ แสดงว่าทำงานเป็นทีม มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจน เมื่อถึงตอนจะจ่ายเงิน ก็อยู่ที่เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพราะผู้ซื้อลอตเตอรี่รู้อยู่แล้วครับว่าต้องซื้อราคาเกินกว่าที่รัฐกำหนด โดยเฉพาะลอตเตอรี่ที่ขายเป็นชุดจะอยู่ที่ใบละ 120 บาท ทั้งที่ราคาจริงใบละ 80 บาทเท่านั้น

7. สาวขายลอตเตอรี่จะมีความจำดีเลิศหรือไม่เช่นนั้น เธอก็คงจะจดบันทึกไว้ว่าในแต่ละงวดที่ขายลอตเตอรี่ออกไปนั้น มีเลขอะไรบ้าง และใคร? ลูกค้าบ้านไหนซื้อไปบ้าง และเมื่อผลรางวัลออก เธอจะรู้เลยครับว่าลูกค้าบ้านไหนถูกรางวัลบ้าง ซึ่งนั่นก็จะเป็นเป้าหมาย หรือลูกค้าประจำของเธอในอนาคต แน่นนอน...ลูกค้าเหล่านี้เขาต้องซื้อครับ !





8. ลอตเตอรี่! ออกรางวัลเป็นงวด เดือนละ 2 งวด  
 ดังนั้น งวดไหนที่ขายดี สาวลอตเตอรี่ก็ได้เงินมากหน่อย  
 จากผลกำไร เรียกว่า “คุ้มค่ารองเท้าสีก” แต่ถ้างวดไหน  
 ขายไม่หมดหละ ...สาวลอตเตอรี่ก็ต้องเก็บไว้เองครับ  
 โชคดีก็ถูกรางวัลเอง โชคร้ายก็ทุนหายกำไรหด แต่รับรอง  
 ว่าพวกเธอจะไม่มีทางเรขายลดราคาครับ ..ไม่มันลูกค้า  
 คงรอซื้อตอนที่พวกเธอลดราคาแน่ๆ

ผมคิดว่าอาชีพขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพที่สุจริต  
 ซึ่งถ้าจะพิจารณาด้านการตลาดแล้ว ต้องขอชมว่ามี

การวางแผนตลาดครบเลยครับ ทั้งด้าน 4 P รวมทั้ง  
 มีเทคนิคเรียกคะแนนความสนใจ และสิ่งสำคัญคือ  
 พวกเขาขายโอกาส ขายฝันให้กับผู้ซื้อลอตเตอรี่ ดังนั้น  
 เขาจึงสามารถขาย สินค้าที่มีกำไรถึง 50% (ต้นทุนใบละ  
 80 บาท ขาย 120 บาท) โดยผู้ซื้อ ลอตเตอรี่พอใจที่รับ  
 ความเสี่ยงนั่นเอง

ว่าแต่คุณซื้อ “ลอตเตอรี่” งวดปีใหม่ หรือยังครับ  
 งวดนี้จะออก “.....” ครับ ▶

## ... เกียรติความรู ...

การออกสลากกินแบ่งในประเทศไทย ตาม  
 ประวัติความเป็นมานั้น เริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาท  
 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
 โดยมีฝรั่งชาวอังกฤษชื่อ “ครูอาลบาสเตอร์” เป็น  
 ผู้นำลักษณะการออกรางวัล  
 สลากแบบยุโรปมาเผยแพร่  
 เป็นคนแรก โดยเรียกว่า  
 “ลอตเตอรี่” โดยรัชกาลที่ 5  
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็ก  
 ออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2417 เนื่อง  
 ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์  
 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำ  
 สินค้ามารวมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกกองคาเดี่ย  
 ในพระบรมมหาราชวัง



ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า  
 เจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่าง  
 สงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งเป็น  
 ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ประสงค์จะกู้เงินจากประเทศ  
 ไทยเพื่อใช้ในการสงคราม แต่ไม่อาจกู้โดยตรงจาก  
 รัฐบาลไทยได้ เพราะจะเป็นการกระทบกระเทือนงบ  
 ประมาณ สภารักษชาติแห่งประเทศอังกฤษ จึงดำเนิน



### ลอตเตอรี่เสื่อป่าล้านบาท

สลากกินแบ่งชุดห้าตรา คือ ออกสลาก 5 ชุดๆ ละ 1 ตรา

นโยบายกู้เงินจากประชาชนด้วยการออกลอตเตอรี่  
 โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท  
 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

และต่อมาในปี พ.ศ.2466 ได้ทรงพระราชทาน  
 พระบรมราชานุญาตให้ออก “ลอตเตอรี่เสื่อป่า  
 ล้านบาท” เพื่อหารายได้บำรุงกองเสื่อป่าอาสาสมัคร  
 โดยพิมพ์จำนวน 1 ล้านฉบับ จำหน่ายฉบับละ 1 บาท  
 และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อยมา  
 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ  
 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น กำหนดให้สำนักงาน  
 สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจ  
 สังกัดกระทรวงการคลัง ▶

ภาพและข้อมูลจาก...สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล